

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHONG ĐIỀN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2553 /UBND-CAH

Phong Điền, ngày 30 tháng 6 năm 2022

V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2022

Kính gửi:

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Ủy ban nhân các xã, thị trấn;
- Công an huyện;
- Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 6408/UBND-KN1 ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trong mùa nắng nóng năm 2022; Công văn số 486-CV/HU ngày 17/6/2022 của Huyện ủy Phong Điền về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đề chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ phát sinh và thiệt hại do sự cố cháy, nổ gây ra. Để chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ phát sinh cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa nắng nóng, UBND huyện yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, quy định của Nhà nước, của tỉnh và của huyện về công tác PCCC và CNCH. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, hướng dẫn các kỹ năng chữa cháy, thoát nạn cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Chủ động tổ chức tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC tại cơ quan, đơn vị, cơ sở, khu dân cư thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát hiện và tổ chức khắc phục các tồn tại, thiết sót về PCCC; trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy; củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở.

2. Công an huyện tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC. Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tổng kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn huyện, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, làng nghề tập trung nhiều cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ (xăng dầu, LPG, chợ, cơ sở vui chơi giải trí, kinh doanh dịch vụ lưu trú,

kho bãi, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, rừng...) và khu dân cư có nguy hiểm cháy nổ cao. Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật, đặc biệt các hành vi cố tình vi phạm quy định về PCCC dẫn đến cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC. Tập trung huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC cho lực lượng dân phòng, PCCC cơ sở, lực lượng PCCC rừng... Phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông xây dựng nội dung, tài liệu tuyên truyền, các tin bài, video clip về đảm bảo an toàn PCCC; cảnh báo nguy cơ cháy, nổ trong mùa nắng nóng, hanh khô; hướng dẫn kỹ năng PCCC, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn PCCC rừng.

Chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức khảo sát địa bàn, khu vực trọng điểm, khu dân cư và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao; thống kê hệ thống giao thông, nguồn nước, các phương tiện phục vụ công tác chữa cháy và CNCH của các cơ quan, doanh nghiệp và người dân để phối hợp với các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng triển khai các phương án đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn; thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, phương án, tiếp nhận tin báo nhanh, chính xác, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời, hiệu quả. Tổ chức xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các địa bàn trọng điểm, khu dân cư, cơ sở nguy hiểm về cháy nổ có huy động nhiều lực lượng tham gia.

3. Phòng kinh tế và hạ tầng chủ trì, phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, bán lẻ, tàng trữ, sử dụng các loại chất, hàng có tính chất nguy hiểm cháy, nổ cao của các cơ sở sản xuất nằm trong khu dân cư, làng nghề để chủ động phòng, ngừa không để xảy ra cháy, nổ.

4. Hạt kiểm lâm huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý, hướng dẫn Ban chỉ đạo PCCC rừng các xã, thị trấn có kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền công tác PCCC rừng trong mùa nắng nóng, đầu tư kinh phí trang bị, mua sắm phương tiện chữa cháy rừng; tổ chức thực tập phương án PCCC rừng.

Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị lâm nghiệp tổ chức triển khai tốt công tác bảo vệ rừng và PCCC rừng, tăng cường công tác thông tin cảnh báo cháy rừng ngay tại địa bàn cơ sở; bố trí lực lượng canh phòng kiểm soát người ra vào tại những khu vực rừng trọng điểm, tại các chòi canh lửa, trạm bảo vệ rừng để chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC rừng

Tiến hành khảo sát, báo cáo đề xuất UBND huyện về phương án quy hoạch, mở các tuyến, đường băng cản lửa, xây dựng đường giao thông phục vụ cho xe chữa cháy cũng như các phương tiện cơ giới khác có thể tiếp cận khi có sự cố cháy ở những khu vực rừng phòng hộ, rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao vào mùa nắng nóng (*hoàn thành trước tháng 8/2022*).

5. UBND các xã, thị trấn nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC, chủ động kiểm tra việc chấp hành pháp luật về PCCC tại địa bàn khu dân cư tập trung đông người, các cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao như chợ, siêu thị, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng... được phân cấp quản lý theo quy định. Đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, quá trình kiểm tra cần vận động người dân tự ý tháo dỡ các chuồng cạp (nếu có), mở các lối thoát nạn thứ 2, lối ra khẩn cấp ở ban công, lô gia; đồng thời cần tuyên truyền cho người dân nắm rõ các quy định an toàn về PCCC đối với loại hình này đã được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 (*hoàn thành trước ngày 31/7/2022*).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” để báo sự cố cháy, đồng thời thường xuyên truy cập ứng dụng nhằm nắm bắt các văn bản, thủ tục liên quan đến lĩnh vực PCCC, các thông tin khuyến cáo, cảnh báo cháy, cứu nạn, cứu hộ đã được Bộ Công an cập nhật.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC đối với tất cả các thành viên, đảm bảo hoàn thành trước tháng 10/2022; quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện, trang phục chữa cháy và thiết bị bảo hộ cá nhân cho lực lượng dân phòng; chỉ đạo tăng cường tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, các chợ lớn, trọng điểm trên địa bàn (Chợ An Lỗ, Phò Trạch, Điền Lộc, Điền Hải) có huy động nhiều lực lượng tham gia nhằm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong PCCC.

Chỉ đạo rà soát và xử lý các hành vi coi nói, chiếm dụng lối đi chung, xây dựng cột mốc, công chào cản trở phương tiện giao thông trên các tuyến đường vào khu dân cư; làm che lấp, hư hỏng trụ cấp nước chữa cháy và các bến, bãi cho xe chữa cháy lấy nước.

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn xây dựng các tin, bài, khuyến cáo về PCCC tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các trang thông tin điện tử địa phương cũng như thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo...chú ý nhấn mạnh

các yếu tố an toàn về điện do đang trong thời gian thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao dễ xảy ra quá tải, chập chập gây cháy, nổ; yêu cầu các chủ rừng và người dân vào hoạt động sản xuất trong rừng chấp hành nghiêm túc các quy định về PCCC rừng, không tự ý xử lý thực bì khi chưa có sự cho phép của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

7. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện về công tác PCCC tại cơ quan, đơn vị do mình quản lý; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, nhất là trong quản lý, sử dụng các loại chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện; trang bị các phương tiện chữa cháy, tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC theo quy định. Tăng cường công tác thường trực, tuần tra, đảm bảo đủ lực lượng PCCC cơ sở để giải quyết kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra.

8. Đề nghị UBNDTTQVN huyện và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phát động phong trào “Mỗi gia đình tự trang bị bình chữa cháy”, “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” từ huyện đến cơ sở; vận động các nguồn xã hội hóa để phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương.

Nghiên cứu tổ chức các phong trào hưởng ứng ngày toàn dân PCCC 04/10 như hội thi tuyên truyền kiến thức về PCCC; hội thi tìm hiểu pháp luật, kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia.

Yêu cầu các phòng, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc; nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về UBND huyện (qua Công an huyện) để tham mưu, chỉ đạo, xử lý. Giao Công an huyện giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTHU, TT HĐND huyện;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Công an huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND huyện: LĐ và CV;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hồ Đôn